



สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 15 – 21 มิถุนายน 2567

รัฐสภาญี่ปุ่นเห็นชอบกฎหมาย 3 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายพื้นฐานด้านการเกษตรฯ ฉบับแก้ไข

(15 พฤษภาคม 2567)

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา รัฐสภาญี่ปุ่นเห็นชอบกฎหมายจำนวน 3 ฉบับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมายพื้นฐานด้านอาหาร การเกษตร และพื้นที่ชนบทฉบับแก้ไข จากนั้นไปรัฐบาลจะพิจารณาจัดทำแนวทางพื้นฐานเพื่อกำหนดรายละเอียดมาตรการภายใต้กฎหมายแต่ละฉบับ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีการอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายการเก็บสต็อกอาหารสำหรับยามฉุกเฉิน เป้าหมายการรักษาพื้นที่ทางการเกษตร ฯลฯ

กฎหมายมาตรการรับมือวิกฤตด้านอาหาร กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดค่านิยมของ “วิกฤตด้านอาหาร” ว่า “สถานการณ์ที่อาหารรายการที่มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตของประชาชน เช่น ข้าว ข้าวสาลี ถั่วเหลือง ฯลฯ ไม่เพียงพออย่างเห็นได้ชัด” โดยหากเกิดวิกฤตด้านอาหารรัฐบาลจะเข้ามาดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ จะมีการกำหนดรายการอาหารดังกล่าวซึ่งคาดว่าจะครอบคลุมสินค้าปศุสัตว์ น้ำมันปรุงอาหาร น้ำตาล ฯลฯ ด้วย ในส่วนของรายละเอียดของมาตรการรับมือ รัฐบาลจะจัดทำแนวทางพื้นฐานให้แล้วเสร็จภายในปี 2568 ซึ่งจะมีการระบุแนวคิดเกี่ยวกับเกษตรกร/นิติบุคคลด้านการเกษตรที่จะเป็นเป้าหมายที่รัฐบาลจะเรียกร้อง/ส่งการให้เพิ่มปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรในช่วงวิกฤต โดยหลายฝ่ายกำลังติดตามว่าเป้าหมายดังกล่าวจะครอบคลุมนิติบุคคลด้านการเกษตรขนาดเล็ก - กลาง และเกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการเพาะปลูกหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ ในระหว่างการอภิปรายในรัฐสภาผู้แทนพรรคฝ่ายค้านได้หยิบยกประเด็นการกำหนดบทลงโทษขึ้นหรือในที่ประชุม ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้เกษตรกรจัดส่งแผนการผลิตกรณีไม่ปฏิบัติตามจะต้องชำระค่าปรับไม่เกิน 200,000 เยน โดยพรรคฝ่ายค้านโต้แย้งว่าบทลงโทษมีความรุนแรงเกินไป และจะเป็นการเสียประวัติของเกษตรกรผู้ผลิตซึ่งรวมถึงเกษตรกรรายย่อยด้วย ด้านรัฐบาลชี้แจงว่าการทราบปริมาณการผลิตนับเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญในการกำหนดมาตรการ โดยรัฐบาลจะต้องเดินหน้าชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกร นอกจากนี้ รัฐบาลจะได้ระบุแนวทางในการเก็บสต็อกซึ่งจะเป็นมาตรการระยะเร่งด่วนกรณีเกิดวิกฤต โดยมีแนวคิดว่าจะใช้ประโยชน์จากสต็อกของภาคเอกชนด้วย ซึ่งจากนี้ไปรัฐบาลจะวิเคราะห์สถานการณ์และพิจารณาปริมาณที่กำหนดให้เก็บสต็อก ขณะเดียวกัน ในการพิจารณาของรัฐสภาได้มีการหยิบยกประเด็นการงบประมาณในการเก็บสต็อกข้าวภาครัฐประมาณ 1 ล้านตัน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินทางการเกษตร ในส่วนของการแก้ไข “กฎหมายส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาพื้นที่” ได้ปรับให้มีการระบุวัตถุประสงค์เพื่อรักษาที่ดินทางการเกษตรควบคู่ไปกับการผลิตอาหารอย่างมีเสถียรภาพ จากนี้ไปกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) จะจัดทำแนวทางพื้นฐานให้แล้วเสร็จภายในปี 2568 โดยจะมีการกำหนดเป้าหมายตัวเลขในการรักษาที่ดินทางการเกษตรที่จำเป็นต่อการผลิตอาหารอย่างมีเสถียรภาพ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการนำที่ดินทางการเกษตรไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นได้มีการเพิ่มความเข้มข้นของเงื่อนไขในการแบ่งพื้นที่บางส่วนจาก “เขตที่ดินทางการเกษตร” ไปประกอบกิจการอื่น โดยในการขอปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าวหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้เสนอและจะต้องได้รับความเห็นชอบโดยจังหวัดซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการรักษาจำนวนที่ดินทางการเกษตรตามเป้าหมายที่กำหนด กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการตามเป้าหมาย หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการทดแทน เช่น การฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรม และจังหวัดจะต้องสามารถจัดหาคำอธิบายดังกล่าวให้ได้ ในส่วนของการแก้ไข “กฎหมายส่งเสริมการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการด้านการเกษตร” ได้มีการกำหนดข้อยกเว้นพิเศษเพื่อ



ผ่อนปรนเพดานการร่วมทุนของนิติบุคคลที่สามารถถือครองที่ดินทางการเกษตร ทั้งนี้ กฎหมายฯ ก่อนแก้ไขได้กำหนดให้ ผู้ร่วมทุนนอกภาคเกษตรจะต้องมีส่วนในการร่วมทุนต่ำกว่า 1 ใน 2 เพื่อให้เกษตรกรมีสิทธิในการตัดสินใจ แต่หลังจากการแก้ไขได้มีการกำหนดให้ผู้ร่วมทุนบางสาขาอาชีพสามารถร่วมทุนได้ไม่เกิน 2 ใน 3 ด้าน MAFF จะมีการแก้ไขกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ และจะได้กำหนดสาขาอาชีพที่เข้าข่ายของช้อยกเว้นดังกล่าว ในเบื้องต้นจะจำกัดเฉพาะผู้ประกอบการผลิตอาหารและกองทุนของธนาคารท้องถิ่นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม จากข้อกังวลว่าบริษัทนอกภาคเกษตรจะเข้ามาครอบงำการบริหารจัดการด้านการเกษตร คณะกรรมการด้านการเกษตรและประมงรัฐสภาได้เห็นชอบโดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติมให้หน่วยงานรัฐบาลเข้าไปกำกับดูแลด้วย

กฎหมายส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ วัตถุประสงค์เพื่อให้การส่งเสริมแหล่งผลิตในการใช้เทคโนโลยี/เครื่องจักรกลทางการเกษตรและส่งเสริมให้บริษัทผู้ผลิตวิจัยพัฒนาเพื่อลดการใช้แรงงานในภาคเกษตรควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยกำหนดให้เกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร (JA) ร่วมกับผู้ให้บริการด้านการเกษตร/ผู้ผลิตอาหารจัดทำ “แผนดำเนินการปฏิรูปแนวทางการผลิต” หากได้รับการรับรองโดยรัฐบาลแล้ว จะได้รับการลดภาษีนิติบุคคลและภาษีเงินได้ นอกจากนี้ ยังสามารถขอรับสินเชื่อระยะยาวดอกเบี้ยต่ำของบรรษัทการเงินแห่งประเทศไทย (JFC) อีกด้วย ขณะเดียวกัน จะอนุญาตให้บริษัทเอกชนสามารถเข้ามาใช้สิ่งอำนวยความสะดวกขององค์การวิจัยด้านการเกษตรแห่งประเทศไทย (NARO) เพื่อกระตุ้นการวิจัยพัฒนา จากนั้นไปรัฐบาลจะกำหนดแนวทางพื้นฐานให้แล้วเสร็จภายในปี 2567 และจะกำหนดเป้าหมายในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ทั้งนี้ ในการอภิปรายในรัฐสภาได้มีผู้หยิบยกเกี่ยวกับภาระทางด้านการเงินของเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ โดย MAFF มีแนวทางที่จะให้เกษตรกรใช้เครื่องจักรร่วมกัน (Sharing) หรือสามารถเช่าซื้อได้

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News

กระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่น เคาะชื่อ “ฉลากเห็นได้เลือกได้ (Mieru-Raberu)” สำหรับสินค้าเกษตรที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (15 มิถุนายน 2567)

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา Mr. Tetsushi SAKAMOTO รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับผลการพิจารณาชื่อฉลากแสดงอัตราการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตร โดยใช้ชื่อว่า “Mieru-Raberu (Label)” หรือแปลว่า “ฉลากเห็นได้เลือกได้”

ฉลากดังกล่าวใช้การแสดงดาว 3 ดวงในการระบุปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมื่อเทียบกับการปลูกพืชแบบดั้งเดิม เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในการผลิตได้ง่ายขึ้น การเลือกใช้ชื่อดังกล่าวเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคสามารถดู (Miru) ฉลากและเลือก (Eraberu) สินค้าเกษตรฯ ได้ โดยเจ้าหน้าที่ MAFF รุ่นใหม่ซึ่งเข้าทำงานไม่ถึง 10 ปี เป็นผู้เสนอชื่อ

ด้าน Mr. SAKAMOTO ระบุในการแถลงข่าวว่า ต้องการเดินหน้านำสนับสนุนการทำให้ผู้บริโภคมองเห็นความตั้งใจของผู้ผลิตในการลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ฉลากดังกล่าวจะใช้กับสินค้าเกษตร เช่น ข้าว ผัก ฯลฯ จำนวน 23 ชนิดที่ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยวิธีต่างๆ เช่น การลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร โดยจะแสดงระดับเป็นจำนวนดาวสูงสุด 3 ดวง ทั้งนี้ MAFF ได้เริ่มใช้ฉลากดังกล่าวตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 และมีซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านอาหารที่วางจำหน่ายสินค้าพร้อมฉลากดังกล่าวแล้วมากกว่า 350 แห่ง

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News



ญี่ปุ่นจะตั้งคณะกรรมการฯ กระชับความร่วมมือกับผู้นำเข้าเอกชนเพื่อการนำเข้าอาหารและวัสดุทางการเกษตรอย่างมีเสถียรภาพ (18 มิถุนายน 2567)

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง ญี่ปุ่น (MAFF) จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อยกระดับความร่วมมือกับบริษัทผู้นำเข้าอาหารและวัสดุทางการเกษตร ภายหลังความเสียหายสำหรับการนำเข้าอาหารและวัสดุทางการเกษตรในปัจจุบันสูงขึ้น โดยจะเป็นเวทีเพื่อรับทราบปัญหาของบริษัทผู้นำเข้า เช่น ปัญหาด้านโลจิสติกส์ และพิจารณามาตรการและนโยบายช่วยเหลือ เพื่อให้การจัดการวัสดุทางการเกษตรเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ นอกจากนี้ ยังเป็นการเตรียมการขอความร่วมมือในการเพิ่มปริมาณนำเข้าเมื่อเกิดเหตุวิกฤตด้านอาหารอีกด้วย

คณะกรรมการประกอบด้วยบริษัทผู้นำเข้าทั่วไป องค์กรที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยในวันเดียวกันได้มีการจัดการประชุมครั้งแรก ณ ที่ทำการ MAFF และคาดว่าจะมีการจัดประชุมปีละ 1 ครั้ง

ปัจจุบันญี่ปุ่นเผชิญความเสี่ยงที่จะไม่สามารถนำเข้าข้าวสาลี ถั่วเหลือง ข้าวโพด ได้อย่างมีเสถียรภาพเนื่องจากปัญหาการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ฯลฯ ทั้งนี้ ในการประชุมฯ Mr. Tetsushi SAKOMOTO รัฐมนตรีว่าการ MAFF กล่าวเน้นย้ำว่า การดำเนินการของรัฐบาลจะสำเร็จได้ต้องได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน และเรียกร้องให้มีการกระชับความร่วมมือแม้อย่างแนบแน่น

การจัดการอาหารและวัสดุทางการเกษตรอย่างมีเสถียรภาพจำเป็นต้องมีการจัดหาสินค้า ณ ประเทศต้นทาง การบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างสำหรับการขนส่ง โดยบริษัทผู้นำเข้าได้เรียกร้องให้รัฐบาลให้การสนับสนุนการลงทุนเพื่อขยายสิ่งก่อสร้างที่จำเป็นดังกล่าว ด้าน MAFF ได้ชี้แจงที่ประชุมฯ ว่าได้มีการเดินหน้าจัดทำกรอบการหารือกับประเทศผู้ผลิตในยามฉุกเฉิน และสนใจที่จะหยิบยกเรื่องการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจขึ้นในที่ประชุมระดับสูงระหว่างรัฐบาล

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News

รัฐบาลญี่ปุ่นเดินหน้าเจรจาขอเปิดตลาดสินค้าเกษตรกับต่างประเทศ (19 มิถุนายน 2567)

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายนที่ผ่านมา รัฐบาลญี่ปุ่นเผยแพร่แนวทางการเจรจาขอเปิดตลาดสินค้าเกษตรกับต่างประเทศ เช่น มันเทศสำหรับตลาดสหรัฐอเมริกา เนื้อโคสำหรับตลาดคูเวต ฯลฯ โดยประมาณการว่า ยอดส่งออกมันเทศไปสหรัฐฯ จะสูงถึง 1,700 ล้านดอลลาร์ต่อปี อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะต้องใช้เวลาในการเจรจาประมาณ 2 – 3 ปี

ในวันเดียวกัน รัฐบาลญี่ปุ่นเพิ่มเติมรายละเอียดในแผนดำเนินการสำหรับติดตามความคืบหน้าการผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตร ป่าไม้ ประมง และผลิตภัณฑ์อาหาร โดยแผนดังกล่าวได้มีการระบุแนวทางในการเจรจากับประเทศ/ภูมิภาคต่างๆ ในการขอผ่อนปรนเงื่อนไขการนำเข้า และกำหนดให้มีการปรับปรุงแผนเป็นระยะ

ปัจจุบันสหรัฐฯ ไม่อนุญาตให้นำเข้ามันเทศจากญี่ปุ่นด้วยเหตุผลด้านสุขอนามัยพืช ขณะที่ จังหวัด Ibaraki, Tokushima และ Kagoshima มีความประสงค์ขอให้รัฐบาลญี่ปุ่นเดินหน้าเจรจาขอเปิดตลาด นอกจากนี้ ในการส่งออกเนื้อโคไปยังประเทศคูเวตจำเป็นต้องมีการผลิตในโรงงานที่เป็นไปตามหลัก Halal และคาดว่าจะมีมูลค่าส่งออกประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ต่อปี

สินค้าอื่นๆ ที่เจรจาขอเปิดตลาด เช่น บอนไซต้นสนสีดำสำหรับตลาดสหรัฐฯ วาซาบิสดสำหรับตลาดอินเดีย ฯลฯ จากนี้ไปจะเข้าสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชและการเจรจาเพื่อจัดทำมาตรการสุขอนามัยพืช ขณะเดียวกัน ปัจจุบันญี่ปุ่นยังได้มีการเจรจาเพื่อขอผ่อนปรนเงื่อนไขการนำเข้าสำหรับสินค้า



ที่เปิดตลาดแล้วอีกด้วย เช่น แอปเปิลสำหรับตลาดออสเตรเลียและสหรัฐฯ ข้าวสารสำหรับตลาดบราซิล ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่กำหนดให้มีการมกัสนก่อนการส่งออกจึงเป็นภาระด้านแรงงานและยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพสินค้าอีกด้วย
ทั้งนี้ ในปี 2566 ญี่ปุ่นส่งออกสินค้าเกษตร ป่าไม้ ประมง และผลิตภัณฑ์อาหาร มูลค่า 1,454,700 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ขณะที่ รัฐบาลญี่ปุ่นกำหนดเป้าหมายการส่งออกในปี 2568 มูลค่า 2 ล้านล้านบาท และเป้าหมายการส่งออกในปี 2573 มูลค่า 5 ล้านล้านบาท

ประเทศและรายการสินค้าเพื่อการขยายการส่งออก

ประเทศ	รายการสินค้า	คาดการณ์มูลค่าส่งออก (ล้านบาท)
สหรัฐอเมริกา	มันเทศ (เปิดตลาด)	1,720
	บอนไซต้นสนสีดำ (เปิดตลาด)	70
	แอปเปิล (ผ่อนปรนเงื่อนไข)	3
เม็กซิโก	เมล็ดกะหล่ำปลี (เปิดตลาด)	480
	เมล็ดผักกาดขาว (เปิดตลาด)	20
คูเวต	เนื้อโค (เปิดตลาด)	100
อินเดีย	วาซาบิสด (เปิดตลาด)	10
บราซิล	ข้าวสาร (ผ่อนปรนเงื่อนไข)	5
ไทย	มะนาว Sudachi (เปิดตลาด)	4
ออสเตรเลีย	แอปเปิล (ผ่อนปรนเงื่อนไข)	3
ฟิลิปปินส์	ท้อ (เปิดตลาด)	1

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News

มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารในเดือนพฤษภาคม 2567 ลดลงเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน (20 มิถุนายน 2567)

จากสถิติการค้าระหว่างประเทศเผยแพร่โดยกระทรวงการคลังญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมาพบว่าในเดือนพฤษภาคม 2567 ญี่ปุ่นส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่า 89,000 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลงเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน มาตรการห้ามนำเข้าสินค้าประมงของรัฐบาลจีนยังคงส่งผลให้มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารไปจีนลดลง ขณะที่ การส่งออกไปยังภูมิภาคอาเซียนและสหรัฐฯ ขยายตัวอย่างเห็นได้ชัด ด้านมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารคิดเป็น 921,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยการนำเข้าเนื้อสัตว์ขยายตัวทั้งปริมาณและมูลค่า

เมื่อจำแนกรายประเทศ/ภูมิภาคแล้วพบว่า ญี่ปุ่นส่งออกไปอาเซียน 17,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.3 มากที่สุด รองลงมาได้แก่ สหรัฐฯ 17,100 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.5 จีน 10,400 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 55.8 และสหภาพยุโรป 5,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในส่วนของการนำเข้า ในเดือนพฤษภาคม 2567 ญี่ปุ่นนำเข้าเนื้อสัตว์ปริมาณ 270,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 มูลค่า 186,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.7 ธัญพืชปริมาณ 2.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 มูลค่า 120,200 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.3 ผักปริมาณ 260,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0 มูลค่า 75,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.9 และผลไม้ปริมาณ 250,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 มูลค่า 83,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา



ทั้งนี้ ญี่ปุ่นส่งออกในภาพรวมมูลค่า 8,276,600 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.5 และเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 6 ติดต่อกัน ขณะที่ นำเข้าในภาพรวมมูลค่า 9,497,900 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 และเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน ขาดดุลการค้า 1,221,300 ล้านบาท เป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน มูลค่าการส่งออกรถยนต์ขยายตัว ขณะที่ มูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น

แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์ Japan Agricultural News

จัดทำโดย
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
ประจำกรุงโตเกียว